

องค์การบริหารส่วนตำบล  
 สำนักปลัด  
 กองคลัง  
 กองช่าง  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ที่ นม ๑๑๑๘.๒/ว ๓๑๕๐



ทำทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่ ๓๕๐  
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗  
เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๑/ว ๓๐๑๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ด้วยอำเภอปักธงชัย ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือแนวทางและหลักเกณฑ์การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมบัญชีกลาง โดยได้นำข้อมูลจากการประชุมและข้อมูลตามหลักวิชาการจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข มาพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แล้วเสนอให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งการจะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๑๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ติดต่อกัน ๕ วัน และเมื่อมีค่าฝุ่นปริมาณละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ต่ำกว่า ๑๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน ๕ วัน ให้ประกาศวันสิ้นสุดสถานการณ์ สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ฯ ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอปักธงชัย จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ และนำเกณฑ์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในบรรยากาศเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้วิธีตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป หรือใช้ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ GISTDA หรือสถานีภาคพื้นอื่นๆ เป็นหลัก หากพบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๑๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ติดต่อกัน ๕ วัน ให้รายงานอำเภอทราบ เพื่อรายงานให้จังหวัดดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบของทางราชการ

/และเมื่อมีค่า...

